

สำเนา

พระราชดำรัส^(๑)

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖

“สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยกับทุกๆ ท่าน ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่น.

ตามที่ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รายงานว่าการจัดงานวันสตรีไทยในปีนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปนั้น นับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง. ทั้งนี้ เพราะในปัจจุบัน สังคมไทยและสังคมโลก มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญและจำเป็นต่อวิถีการดำเนินชีวิตของทุกคนมากขึ้น ทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงาน และการดำรงชีวิตประจำวันตลอดเวลา. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถนำมาเป็นเครื่องมือ ช่วยสตรีไทย ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ทำ ตลอดจนพัฒนาครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองต่อไปได้.

ดังนั้น หากทุกคนทุกฝ่าย ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี จะได้ร่วมกันพิจารณา แสวงหาแนวทางที่ถูกต้อง ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ใ้บรรลุผลเป็นประโยชน์ ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้สตรีไทยทุกคน ทุกสาขาอาชีพได้เข้าถึง เข้าใจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถเลือกสรรมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม หรือแม้กระทั่งสามารถสร้างสรรค์

/นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ...

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาสตรีอย่างยั่งยืนได้. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวันสตรีไทยในปีนี้จะ เป็นก้าวอย่างที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ของการพัฒนาสตรีไทย ดังที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาด้วยดีโดยตลอด อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแท้จริง.

ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๖ ณ บัดนี้. ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญทุกประการทั่วกัน.

สำเนาถูกต้อง



(Handwritten signature in blue ink)
(นางสาวปวีฉลน์ คำเจริญ)
สำนักพระราชวัง
๕ สิงหาคม ๒๕๖๖